



ฉบับที่ 5/2563

### เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงหดตัว จากผลของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวชะลอลง ทำให้การใช้จ่ายในหมวดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทย และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัว นอกจากนี้ ภาคท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงมาก โดยเป็นผลของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่นกัน ด้านการลงทุนหดตัวต่อเนื่องตามการลงทุนภาครัฐที่ยังคงหดตัวสูง จากความล่าช้าของการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหดตัวน้อยลง จากการก่อสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขยายตัวได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตในบางอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์จากโรค COVID-19 จากการที่คู่ค้าเปลี่ยนมาซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้นและมีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นบางรายการ อาทิ ถุงมือยาง และอาหารทะเลกระป๋อง **ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.04 ชะลอลงตามการปรับลดลงของราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานหลังขจัดปัจจัยฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ** กลับมาหดตัวสูง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากทั้งสัญชาติจีน มาเลเซีย ยุโรปและเอเชียอื่น ๆ อาทิ ฮองกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 ที่ขยายวงกว้างไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้สายการบินจำนวนมากยกเลิกและลดจำนวนเที่ยวบินมายังภาคใต้ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวรัสเซียยังขยายตัวได้สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** หดตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าหมวดอากาศยาน เรือ แทน และรถไฟ แต่หากหักหมวดดังกล่าวออก พบว่ามูลค่าการส่งออกหดตัวน้อยลง เนื่องจากบางอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์จากโรค COVID-19 ส่งผลดีต่อเนื่องมาจากการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้กลับมาขยายตัวได้ จากการผลิตน้ำยางข้นที่เพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อในมาเลเซียเพื่อใช้ผลิตถุงมือยาง เช่นเดียวกับการผลิตถุงมือยางในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงคำสั่งซื้ออาหารทะเลกระป๋องที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศเพื่อเก็บสต็อก ขณะเดียวกันการผลิตไฟเบอร์บอร์ดเพิ่มขึ้นตามคำสั่งซื้อจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้าจากไทยแทนจีน นอกจากนี้ การผลิตยางแท่งยังคงขยายตัวได้จากปัจจัยชั่วคราว โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากจีนที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยผลกระทบของโรค COVID-19 รวมถึงกำลังซื้อที่ไม่เข้มแข็ง ทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายใช้สอยของครัวเรือนลดลง สะท้อนจากการใช้จ่ายสินค้าไม่คงทนที่หดตัวมากขึ้นจากเดือนก่อน เช่นเดียวกับการใช้จ่ายในหมวดบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หดตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดยานยนต์

หดตัวน้อยลงตามยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ที่ได้รับผลดีชั่วคราวจากการทยอยส่งมอบรถยนต์รุ่นใหม่

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน จากมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้างปรับดีขึ้น สอดคล้องกับพื้นที่อนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจำหน่ายปูนที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนยังคงหดตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม่ต่างพาราแปรรูป นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหดตัวเพิ่มขึ้น

**ผลผลิตภาคเกษตร** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เริ่มเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิตตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผลปาล์มมีขนาดเล็กลง ด้านผลผลิตยางพาราขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะเดียวกันผลผลิตกุ้งขาวกลับมาขยายตัวจากสภาพอากาศในช่วงปลายปีที่เอื้อต่อการเพาะเลี้ยง ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัวชะลอลง โดยราคายางพาราและกุ้งขาวหดตัวต่อเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่นเดียวกับราคาปาล์มน้ำมันมีทิศทางชะลอตัวตามปริมาณผลผลิตที่เริ่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** หดตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพิ่งประกาศใช้ในช่วงปลายเดือนทำให้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันที ทั้งนี้ รายจ่ายประจำหดตัวตามการการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและหมวดค่าใช้สอยด้านรายจ่ายลงทุนหดตัวในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างในหลายหน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.04 ชะลอตัวลงจากเดือน ตามการปรับลดลงของราคาพลังงาน อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสดปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานหลังจัดปัจจัยฤดูกาลอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม ปี 2563 เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเงินให้กู้ของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 มีนาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th